
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 

วันพุธที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 
เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

 

ผู้มาประชุม 
1.  นางกองถิน  ปราสาทศรี   ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  
2.  นางสาวิณี  คูณทวี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  
3.  นายบุญเพ็ง  พิมพ์คง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
4.  นายพลกฤต  แก้วกัญญา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
5.  นายมัสด้า   กอมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
6.  นายเริงณรงค์  กอมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
7.  นายน้อย  พิมพ์คง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
8.  นางนวลจันทร์  ศรีบุระ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
9.  นางเพชร  ไชยะฉัตร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
10.นายศรีโคตร  กอมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
11.นายสุขี  แก้วกัญญา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
12.นางสุพรัตน์  ภักดี                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
13.จ่าเอกสยาม  ชินบุตร                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
ผู้ไมม่าประชุม 
 1.  นายน้อย  พิมพ์คง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายก้องสกล  แก้วกัญญา   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
2.  พันจ่าตรีชาญชัย  ค าทองแก้ว  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
3.  นางจินตนา  กอมณี รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
4.  นายเรืองศักดิ์  กอมณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
5.  นางปิยธิดา  กอมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
6.  ว่าที่ร้อยตรีธนเสฏฐ์  ธนัชพุทธิพงศ์   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
7.  นายประกาศิต  สมสะอาด  หัวหน้าส านักปลัด 
8.  นางจันทร์เพ็ญ  ปัญกาที   ผู้อ านวยการกองคลัง    
9.  นายเลิศชาย  สรรพศรี   นายช่างโยธาช านาญงาน   
10.  นางวิจูร  บุญเนียม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11.  นางสาวลักษณาพร  ร่วมพรม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
12.  สิบเอกชัยวุฒิ  บุตรวงศ ์  นักวิชาการศึกษา 
13.  นางสาวบุษบงก์  พงษ์ค า   นักสันทนาการ 
14   นางสาวอัจฉราวรรณ  สิมณี   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
15.  นางสาวอัญชลี  ศุภฤทธานนท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16.  นางกฤติยาณี  สุธรรมวิจิตร   นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
17.  นางสาวนันทนา  ตีระภักดิ์   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 



        2  
ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
นางกองถิน  ปราสาทศรี   ไม่มี 
 (ประธานสภาฯ)  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล- 
   บ้านด่านโขงเจียม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 29  พฤศจิกายน 
    พ.ศ.๒๕๖4) 
 
นางกองถิน  ปราสาทศรี   ขอให้ท่านสมาชิกฯตรวจทานดู มีอะไรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ  
 (ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

กรุณายกมือค่ะ  
      
 ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
   งดออกเสียง  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 
   3.1  การเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 

ระบบปิดแบบ Waste to Energy ( WTE ) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

นางกองถิน  ปราสาทศรี   เชิญเลขาสภาชี้แจงค่ะ 
(ประธานสภาฯ)  
 
จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากฝ่ายบริหาร 
(เลขานุการสภาฯ) เสนอญัตติเข้ามาเพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบและขอมติสภาด้วยจึงเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงให้สภา 
   ได้รับทราบด้วย 

 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน- 
(นายกเทศมนตรี)  ด่านโขงเจียม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือทราบ 3.1  การเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy ( WTE ) เทศบาลเมืองพิบูล- 
มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดแบ่งโซนเรื่องการบริหารจัดการขยะ  
โขงเจียมมีศูนย์กลางอยู่ที่อ าเภอพิบูลมังสาหาร ปีที่แล้วเราได้ท า MOU กับเทศบาลเมืองพิบูลมังสา- 
หารไว้แล้ว แต่เมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564  
สภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้มีมติที่ประชุมเข้าร่วมโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนผลิตเป็น 
พลังงานไฟฟ้า กับเทศบาลต าบลตระการพืชผลแล้วนั้น เพ่ือให้ถูกต้องทางเทศบาลต าบลบ้านด่านโขง- 
เจียม จึงได้น าเสนอเข้าสภาเพ่ือขอยกเลิกการท า MOU กับเทศบาลต าบลตระการพืชผล และกลับมา 
ใช้ MOU เดิมที่เทศบาลเคยท ากับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
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นางกองถิน  ปราสาทศรี   เชิญคุณวิจูร  บุญเนียม  
(ประธานสภาฯ)  
 
นางวิจูร  บุญเนียม   เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่ีท่าน 
(พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) นายกเทศมนตรีชี้แจง สืบเนื่องจากบ่ขยะของเราทุกวันนี้ก็มีปัญหาแล้ว อนาคตคิดว่าอาจจะเทที่เดิม 

ไม่ได้  และไม่ถูกสุขะลักษณะ สภาพแวดล้อมก็เลวร้ายขึ้นทุกวัน ไม่นานเราอาจจะได้รับการร้องเรียน 
และอาจได้ปิดบ่อขยะก็ได้ การที่เรายกเลิกการท า MOU กับเทศบาลต าบลตระการพืชผล จะมีปัญหา 
เกี่ยวกับระยะทาง และโครงการก็ยังไม่มีการด าเนินการ จึงขอยกเลิกและกลับมาใช้ MOU เดิมที่ 
เทศบาลเคยท ากับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
 

นางกองถิน  ปราสาทศรี   สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการขอยกเลิกการท า MOU กับเทศบาล 
   ต าบลตระการพืชผลและกลับมาใช้ MOU เดิมที่เทศบาลเคยท ากับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

กรุณายกมือค่ะ  
      
 ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบการขอยกเลิกการท า MOU กับเทศบาลต าบลตระการพืชผลและกลับมาใช้ MOU  

เดิมที่เทศบาลเคยท ากับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จ านวน 11 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
   งดออกเสียง  ไม่มี 

 

3.2  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(เลขานุการสภาฯ) แผนงาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นการผิดพลาดลงผิดหมวดผิดแผนงาน 

เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงให้สภาได้รับทราบ 
 

ว่าที่ ร.ต.ธนเสฏฐ์  เรียนท่านประธานสภาฯ เลขานุการนายกฯ คณะบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ีท่าน 
ธนัชพุทธิพงศ์  เลขาสภาได้บรรจุระเบียบวาระการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 
(เลขานุการสภาฯ) งบประมาณ 2565 ตามระเบียบวาระท่ีแนบให้นั้น ไม่ได้เป็นการโอนลดหรือโอนเพ่ิมเป็นเพียงการตั้ง 

งบประมาณผิดหมวดหมู่ เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัตินายกเทศมนตรีตั้งงบประมาณให้ถูกรูปแบบให้ถูกต้อง 
ตามแบบหมวดหมู่ เดิมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ตั้งงบประมาณท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ 
ใน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ปัจจุบันตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม  2564  
ไดจ้ัดรูปแบบการจัดงบประมาณใหม่ แบ่งการตั้งงบประมาณเป็นแผนงานทั้งสี่ด้าน ด้านที่ 1  
การบริหารงานทั่วไป ด้านที่ 2 การบริหารงานชุมชนและสังคม ด้านที่ 3 ด้านการเศรษฐกิจ ด้านที่ 4  
การด าเนินการอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการต้องตั้งไว้ในด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน 
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อุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งเจ้าหน้าที่ขออนุมัตินายกเทศมนตรีแล้วแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ จึงเป็น 
การแจ้งเพ่ือให้สมาชิกสภาทราบเท่านั้น 
 

นางกองถิน  ปราสาทศรี   สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ไประเบียบวาระท่ี 4 ต่อไป 
(ประธานสภาฯ)   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๔.1  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

๔.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.1.2  ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กท างานขนาด 5 ฟุต   
4.1.3  ครุภัณฑ์เก้าอ้ีท างาน พนักพิงกลาง 
4.1.4  ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
4.1.5  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าพร้อมระบบสุขาภิบาลและทางเท้า 
4.1.6  โครงการปรับปรุงพื้นอาคารจอดรถน้ า-รถดับเพลิง 
 

จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(เลขานุการสภาฯ) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  
   2565  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ท าเสนอท่านนายกเทศมนตรีว่ามี 

ความประสงค์อยากได้ครุภัณฑ์บางรายการ ฝ่ายบริหารจึงได้ท าญัตติเสนอประธานสภาเสนอเข้าใน 
ระเบียบวาระในครั้งนี้ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
 

นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน-
(นายกเทศมนตรี)  ด่านโขงเจียมทุกท่าน ๔.1  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ที่สอบ 

ได้บัญชีของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมาลงในต าแหน่งที่เทศบาลมีกรอบไว้ซึ่งมีสองต าแหน่งที่ 
จะมาลงที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม คือผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และผู้อ านวยการกองช่าง  
เพ่ือเป็นการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในการท างาน จึงได้มีการปรับโอนงบประมาณดังนี้ 
1. งานกีฬาและนันทนาการ  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

อ าเภอโขงเจียม  งบประมาณ 70,000 บาท โอนลดไปรายการที่ 1  ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  22,000 บาท คงเหลือ 48,000 บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารเกี่ยวกับสาธารณสุข  
หมวดค่าใช้สอย โครงการด าเนินการส่งเสริมผู้สูงวัยใสใจสุขภาพ งบประมาณ 
10,000 บาท โอนลดไปรายการที่  2 ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กท างานขนาด 5 ฟุต  
จ านวน 7,000  บาท 
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โอนลดไปรายการที่  3 ครุภัณฑ์เก้าอ้ีท างาน พนักพิงกลาง จ านวน 3,000  บาท 

3.  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารเกี่ยวกับสาธารณสุข  
หมวดค่าใช้สอย โครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย งบประมาณ 10,000 บาท 
โอนลดไปรายการที่  4 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน 8,000  บาท 
คงเหลือ 2,000 บาท 

4. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารเกี่ยวกับสาธารณสุข  
หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท 
โอนลดไปรายการที่  4 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน  29,900  บาท 
คงเหลือ 20,100 บาท 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรง
เหล็กลาน คสล พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 589.50 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า คสล.  ขนาดกว้าง 0.20 
เมตร ยาว 212.00 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 0.30 ม. ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดจุดผ่อนปรน
ไทย-ลาว (ข้าง กศน.อ าเภอโขงเจียม หมู่ที่ 1 ต าบลโขงเจียม  
อ าเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี) งบประมาณ 500,000 บาท 
โอนลดไปยังรายการที่ 5  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าพร้อมระบบสุขาภิบาลและทางเท้า 
จ านวน  409,000   บาท 
โอนลดไปยังรายการที่ 6  โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารจอดรดน้ า – รถดับเพลิง จ านวน    
90,000   บาท  คงเหลือ  1,000  บาท  
เหตุผลที่โอนลดโครงการเพราะพ้ืนที่ที่จะท าการก่อสร้างพัฒนาโครงการต่าง ๆ ต้องเป็นพ้ืนที่ของ
ตัวเองหรือได้รับอนุญาตการใช้จากเจ้าของเดิม ซึ่งพ้ืนที่ที่จะท าเป็นพ้ืนที่ในการดูแลของอ าเภอโขง
เจียม ซึ่งทางอ าเภอโขงเจียมไม่อนุญาตให้เราใช้พ้ืนที่ งบประมาณที่จะด าเนินโครงการก็ไม่
สามารถด าเนินการได้ จึงขออนุญาตสภาโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และอีก
เหตุผลคือห้องน้ าส านักงานทั้งสองชั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีการอุด
ตันของท่อทางเดินน้ าทิ้งต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ถ้ามีการเข้าใช้ก็จะมีกลิ่นเหม็น
ออกมา ทางเจ้าหน้าที่ที่นั่งท างานประจ าไม่สามารถท างานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีกลิ่นเหม็น 

 
นางกองถิน  ปราสาทศรี   ตามท่ีฝ่ายบริหารชี้แจงสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  เชิญท่านสาวิณี  คูณทวี 
 
นางสาวิณี  คูณทวี เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวิณี  คูณทวี 
(รองประธานสภาฯ) สมาชิกสภาเขต 1 ตามท่ีฝ่ายบริหารชี้แจงดิฉันเห็นด้วย แต่อยากสอบถามเก่ียวกับ โครงการที่โอนลด 

โครงการด าเนินการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เราจะไม่ท าโครงการเลยใช่หรือไม่ และโครงการ 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เราจะไม่มีโครงการหรือว่าจะไม่ซื้อถังขยะให้กับชุมชนหรือคะ  
ส่วนเรื่องห้องน้ านั้นดิฉัน 
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เห็นด้วยแต่จากที่ดูแล้วมีการปรับปรุงหลายรายการดิฉันอยากจะเสนอให้หาที่ท าใหม่เลยได้หรือไม่ 
และเก่ียวกับรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้างอยากให้ชัดเจนบ้างเพราะสมาชิกไม่มีความ
ช านาญด้านนี้ ในการท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าพร้อมระบบสุขาภิบาลและทางเท้า สรุปผล
การประเมินการก่อสร้าง ห้องน้ าชาย การรื้อถอนเป็นห้องเดียวหรือไม่ราคาสูงไป ก๊อกน้ าโถปัสสาวะ
ชายแบบกดค้าง ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้า แบบกดหยุดอัตโนมัติ ราคาแพงเกินไปหรือไม่ 
 

นางกองถิน  ปราสาทศรี   เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง  
(ประธานสภาฯ)  
 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน-
(นายกเทศมนตรี)  ด่านโขงเจียมทุกท่าน ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาที่ได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ประเด็นที่ 1  การถาม 

โครงการด าเนินการส่งเสริมผู้สูงวัยใสใจสุขภาพและโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ที่เรา 
โอนลดไปโครงการจะยังคงอยู่ไม่ได้ตัดไป ในสถานการณ์โควิด 19 ถ้าเราด าเนินการในเรื่องนี้ได้ ก็จะ 
โอนกลับส่วนโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน เป็นค่า 
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมต่าง ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการซื้อถังขยะ ส่วนรายละเอียดการปรับปรุง 
ซ่อมแซมห้องน้ าให้นายช่างชี้แจงให้สภาได้รับทราบ 
 

นายเลิศชาย  สรรพศรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน- 
(นายช่างโยธาช านาญงาน)   ด่านโขงเจียมทุกท่าน ชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องน้ าซึ่งขณะนี้ห้องน้ าใช้ได้เฉพาะฝั่งผู้ชาย บ่อ 
   เกรอะบ่อซึมตันหมดแล้ว เรื่องสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่หมดทั้งสี่ห้อง รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนใหม่ 
   หมด บ่อบ าบัดน้ าเสียจะเป็นถังส าเร็จรูปแต่ต้องท าฐานฝังไว้ในพ้ืนดิน ส่วนฝั่งผู้ชายโถปัสสาวะก็จะ 
   เปลี่ยนระบบกดน้ า 
 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน-
(นายกเทศมนตรี)  ด่านโขงเจียมทุกท่าน ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากนายช่างโยธาคือราคาครุภัณฑ์ที่ได้ระบุไว้นั้นเราได้น ามา 
   จากราคากลางประจ าปี ส่วนอ่างกดน้ าอัตโนมัติ ราคา 3,500 บาท คือเปลี่ยนหมดทั้งชุด  ส่วนที่ท่าน 

สมาชิกสภาน าเรียนให้ท าห้องน้ าที่อ่ืนอาจจะเป็นนอกตัวอาคารนั้นผมเห็นด้วย แต่ส่วนที่อยู่ในตัว 
อาคารถ้าไม่ซ่อมแซมพนักงานก็นั่งท างานไม่ได้อยู่ดี  

 
นางกองถิน  ปราสาทศรี   สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใด 
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบอนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ2565 (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

จากข้อ ๔.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.1.2  ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กท างานขนาด 5 ฟุต   
4.1.3  ครุภัณฑ์เก้าอ้ีท างาน พนักพิงกลาง 
4.1.4  ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
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4.1.5  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าพร้อมระบบสุขาภิบาลและทางเท้า 
4.1.6  โครงการปรับปรุงพื้นอาคารจอดรถน้ า-รถดับเพลิง 
กรุณายกมือค่ะ  

      
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

๔.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.1.2  ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กท างานขนาด 5 ฟุต   
4.1.3  ครุภัณฑ์เก้าอ้ีท างาน พนักพิงกลาง 
4.1.4  ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
4.1.5  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าพร้อมระบบสุขาภิบาลและทางเท้า 
4.1.6  โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารจอดรถน้ า-รถดับเพลิง 
จ านวน 11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  ไม่มี 

 
4.2  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

 
นางกองถิน  ปราสาทศรี   ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
(ประธานสภาฯ) ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
ที่ประชุม วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก

ของปีถัดไป เชิญเลขาสภาชี้แจง 
  

จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(เลขานุการสภาฯ) ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ) หมวด  
   2 การประชุม ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี 
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า 
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภา 
เทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี 
ก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด 
กี่วัน ขั้นตอนแรกก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี 2566 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
 
 



                                                                                              8 
ข้อ 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย 
สามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด สมัยแรกของปี 2565 คือเดือนกุมภาพันธ์คือครั้งนี้แล้วต้อง 
ก าหนดสมัยที่ 2,3,4 ประจ าปี พ.ศ.2565 เสนอให้พักการประชุมเพ่ือให้สมาชิกสภาได้ปรึกษาหารือ 
กันก่อน 
 

นางกองถิน  ปราสาทศรี ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ ชี้แจง ดิฉันขอพักการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   
 
พักการประชุม 10  นาที 
 
นางกองถิน  ปราสาทศรี ขอเปิดการประชุม ข้อ 4.2 สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเชิญคะ 
(ประธานสภาฯ)  เชิญท่านมัสด้า  กอมณี 
 
นายมัสด้า  กอมณี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายมัสด้า  กอมณี 
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเขต 1 เสนอ ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี 2566 
(สมาชิกสภาฯ)  วันที่ 1-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   

สมัยที่ 2 วันที่ 1-30  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
สมัยที่ 3 วันที่  1-30  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   
สมัยที่ 4  วันที่ 1-30   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
 

นางกองถิน  ปราสาทศรี ตามท่ีท่านมัสด้า  กอมณี  เสนอนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)  เชิญท่านสุขี  แก้วกัญญา 
 
นายสุขี  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสุขี  แก้วกัญญา 
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเขต 2 กล่าวเห็นชอบตามท่ีท่านมัสด้า  กอมณี เสนอ 
 
นางกองถิน  ปราสาทศรี มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ  
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมตามที่ท่านมัสด้า  กอมณี  เสนอกรุณายกมือ 
   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี 2566  วันที่ 1-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   
   สมัยที่ 2  วันที่  1-30  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

สมัยที่ 3  วันที่  1-30  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   
สมัยที่ 4  วันที่  1-30  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 

   จ านวน   11    เสียง  
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   
งดออกเสียง  ไม่มี    
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ  
     
นางกองถิน  ปราสาทศรี  ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญคะ 
(ประธานสภาฯ)      
  
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน- 
(นายกเทศมนตรี)  ด่านโขงเจียม ขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านสมาชิกสภาฯ เนื่องจากได้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน 

การจัดแข่งขันกีฬาชุมชน มติในที่ประชุมได้ให้มีการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน ได้มีพ้ืนที่บางชุมชนได้มีการ 
ติดเชื้อโควิด 19 และต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร เบื้องต้นทางเทศบาลได้ท าหนังสือขอ 
อนุญาตทางอ าเภอแล้ว ตามมาตรการในการจัดกิจกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี ก าหนดไว้ว่าการจัด 
กิจกรรม ประเภทที่มีการสังสรรค์ ให้ท่านนายอ าเภออนุญาตแต่ต้องมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 250 คน ทาง 
เทศบาลท าโครงการเพ่ือขออนุญาตท่านนายอ าเภอโดยระบุว่ามีผู้ร่วมงาน 200 คน ท่านก็อนุญาตแต่ 
ทางเทศบาลต้องดูสถานการในพื้นที่เราด้วยว่าสามารถที่จะด าเนินการได้หรือไม่ จึงแจ้งให้สมาชิกสภา 
ทุกท่านทราบ ถ้าสถานการณ์เลวร้ายเราก็จะงดจัดงาน แต่ถ้าไม่มีอะไรเพ่ิมเติมหรือดูแล้วสามารถจัดได้  
เราก็จะด าเนินการตามมติของคณะกรรมการชุมชนได้น าเสนอ 

 
นางกองถิน  ปราสาทศรี ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี อภิปรายนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)  เชิญท่านสุขี  แก้วกัญญา 
 
นายสุขี  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสุขี  แก้วกัญญา 
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเขต 2 สอบถามฝ่ายบริหารเรื่องโครงการที่จะท าคลองน้ า 

ข้างบ้านพ่อสนธิ์  สังข์ทอง อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงด้วย ถ้าจะท าโครงการผมสนับสนุน 
เต็มที่ 

 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน- 
(นายกเทศมนตรี)  ด่านโขงเจียม ขอบคุณท่านสมาชิกสภาครับ ทางเทศบาลได้รับหนังสือร้องเรียนถนนจิตเกษม ตาม 

คลองระบายน้ าเดิมฝั่งทิศตะวันออก มีรางระบายน้ าไม่สุดสายได้รับความเดือดร้อนน้ าท่วมไหลบ่าเข้า 
บ้านพักอาศัยไม่มีรางระบายน้ ารับน้ าจากรางระบายน้ าเดิมจนถึงถนนราษฎรบ ารุง ซึ่งผมกับสมาชิก 
สภาได้ลงพื้นที่แล้วสามารถท ารางระบายน้ าต่อไปจนถึงถนนราษฎรบ ารุงได้ และอีกเรื่องต้องขอบคุณ 
ท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้อนุมัติในการโอนลด 
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับ 
องค์กรของเรา  
 

นางกองถิน  ปราสาทศรี    เชิญท่านสาวิณี  คูณทวี 
(ประธานสภาฯ)   
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นางสาวิณี  คูณทวี เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวิณี  คูณทวี 
(รองประธานสภาฯ) สมาชิกสภาเขต 1 สอบถามเรื่องพ้ืนทีร่าชพัสดุที่เราอนุมัติในการสร้างห้องน้ า ซึ่งเป็นความดูแลของ 
   อ าเภอ ซึ่งพ้ืนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลและเงินภาษีก็จะเป็นของเรา เราจะท าอย่างไรให้มีพ้ืนที่ให้ 

เป็นความดูแลของเทศบาลได้มากที่สุด และอีกจุดหนึ่งคือตรงจุดผ่อนปรนไทย-ลาว ตรงต้นตาลคู่ ที่ 
เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลอาศัยอยู่ใช่พ้ืนที่ของเราหรือไม่ถ้าใช่ดิฉันเสนอให้ท าห้องน้ าเพราะในเขต 
เทศบาลของเราไม่มีห้องน้ าเลยซึ่งโขงเจียมเป็นเมืองท่องเที่ยวควรจะมีห้องน้ าไว้บริการนักท่องเที่ยว 
 

นางกองถิน  ปราสาทศรี    เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
(ประธานสภาฯ)  
 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน- 
(นายกเทศมนตรี)  ด่านโขงเจียม ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่กรุณาให้ค าแนะน า เบื้องต้นที่ราชพัสดุในเขตเทศบาลของเรา 

ธนารักษ์จังหวัดคนใหม่ เป็นคนท างานในเชิงรุก ได้ย้ายมาจากส่วนกลางได้ลงพ้ืนที่เทศบาลของเราเมื่อ 
อาทิตย์ที่แล้ว เนื่องจากเราได้ท าหนังสือขอใช้ที่พัสดุจากท่านตรงจุดผ่อนปรน-ไทยลาว แปลงหน้า  
นรข. และแปลงข้างอ าเภอโขงเจียม ที่ดินแปลงนี้ตามที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามเป็นแปลงเดียวกันกับ 
หน้า นรข.จนถึงต้นตาลคู่ ส่วนตัวอาคารเป็นของ เราขอใช้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งตัวบ้านองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเขาท าให้นายช่างได้พักอาศัย เขาไม่เอาแล้วจึงมอบให้ทางเทศบาลดูแล ถ้าเรามีโครงการว่าจะ 
ท าอะไรเราก็สามารถรื้อถอนได้ ในเบื้องต้นคิดว่าจะท าเป็นอาคารให้เช่า ส่วนพื้นที่ราชพัสดุที่ท่าน 
สมาชิกถามว่าท าอย่างไรจะให้เป็นพ้ืนที่ให้เราดูแล ผมได้น าเรียนปรึกษากับธนารักษ์จังหวัด และเราก็ 
ได้รับค าตอบที่เป็นบวกท่านจะมาดูพ้ืนที่ด้วยตนเอง พื้นที่ไหนที่ขอใช้แล้วไม่ได้ท าอะไรท่านก็จะเอาคืน  
เช่นบ้านพักต ารวจน้ าตรงอาคารไม้ท่านขอคืน แล้วให้เทศบาลขอใช้ต่อไป 

 
นางกองถิน  ปราสาทศรี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  เชิญท่านเพชร  ไชยะฉัตร  
 
นางเพชร  ไชยะฉัตร  เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(สมาชิกสภาฯ)    ดิฉันนางเพชร  ไชยะฉัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต ๒ ดิฉันก็ได้รับค าชมจาก 

ประชาชนในพื้นท่ีของเรา ที่ฝ่ายบริหารได้ให้ช่างซ่อมแซมฝาคลองรางระบายน้ าตรงหน้าครัวเจ๊นิด  
และฝากขอบคุณฝ่ายบริหารด้วย และจะให้ดีขอความอนุเคราะห์ในการล้างคลองเดือนละครั้งหรือสอง 
อาทิตย์ครั้ง เพราะคลองเหม็นมากซึ่งน้ าไหลมาจากหน้าบ้านคุณพ่อค ามอญ  กอดแก้ว ซึ่งตรงนั้นเป็น 
ที่จ าหน่ายปลา ก็จะมีกลิ่นเหม็น ช่วยดูแลล้างให้ด้วยคะ 

 
นางกองถิน  ปราสาทศรี   มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน  
(ประธานสภาฯ)  ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ ดิฉันขอปิดการประชุม ค่ะ 
 
     ปิดประชุมเวลา  11.30  



 
 
(ลงชื่อ)   ผู้พิมพ์ 
               (นางสาวนันทนา   ตีระภักดิ์) 
 
 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทาน 
               (นางสาวอัญชลี    ศุภฤทธานนท์ ) 
 
 
(ลงชื่อ) จ่าเอก          เลขานุการสภาเทศบาล / ผู้จดบันทึก 
              (สยาม  ชินบุตร) 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสภา 
         (นางสาวิณี  คูณทวี) 
 
 

(ลงชื่อ)  กรรมการสภา 
         (นายสุขี  แก้วกัญญา) 
 
 

(ลงชื่อ)  กรรมการสภา 
                      (นายมัสด้า  กอมณี) 
 
 

(ลงชื่อ)                                       เลขานุการฯ 
                 (นางนวลจันทร์  ศรบีุระ) 
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจร่างเมื่อวันที่.........๙ มีนาคม พ.ศ.2565......................... 
       
              -ทราบ- 
 

(ลงชื่อ)           
                (นางกองถิน  ปราสาทศรี)     
                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม



 


